

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ป.ง.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานอนุกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากขณะนี้ อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนด้านกฎหมาย กล่าวคือ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น ซึ่งมีประเด็นที่คณะกรรมการ ป.ง. ต้องดำเนินการหรือปฏิบัติการใดๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งอยู่ในช่วงของการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย โดยจากการประเมินความเสี่ยงฯ มีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการฯ นำประเด็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ง. โดยตรง อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานด้วยวาจาให้ประธานกรรมการ ป.ง. ทราบในเบื้องต้นว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ ป.ง. ซึ่งประธานกรรมการ ป.ง. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อมูลที่จะรายงาน ต่อคณะกรรมการ ป.ง. ควรเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือให้ข้อเสนอแนะได้ เนื่องจาก ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ง. แต่ละครั้ง มีระยะเวลาจำกัด ดังนั้น ข้อมูลที่นำเสนอต่อที่ประชุมจึงควรมี การสรุปประเด็นที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ง. ต่อไป นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ได้รับคำปรารภจากคณะกรรมการ ป.ง. หลายท่าน ที่สะท้อนว่า ต้องการให้สำนักงาน ป.ง. สนับสนุนข้อมูล การปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันให้คณะกรรมการ ป.ง. ดังนั้น จึงเห็นควรที่สำนักงาน ป.ง. จะให้การสนับสนุน ข้อมูลดังกล่าวแก่คณะกรรมการ ป.ง. โดยอาจจะจัดส่งข้อมูลที่ได้แถลงข่าวต่อสาธารณชนให้คณะกรรมการ ป.ง. รับทราบอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอ
คณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๑. หน้าที่ ๑ เพิ่มเติมรายชื่อผู้ไม่มาประชุมอีก ๑ ราย คือ นายชัยยุทธ มังศรี

๒. หน้าที่ ๒ เพิ่มข้อความ ดังนี้

๔. แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุมในรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา หน้าที่ ๓ เป็น ดังนี้

“มติที่ประชุม เห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการในกรณีมีคำร้องให้คณะกรรมการ ป.ง.
ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
และเสนอประธานกรรมการ ป.ง. พิจารณาต่อไป

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
แนวทางการให้ข้อมูลหรือการให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและเรื่องที่สำคัญต่อ
คณะกรรมการ ปปง.
มติที่ประชุม เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐